



## ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยขอรับอักษรลำดับชั้น V ผ่านระบบ Online

สำนักทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนกระบวนวิชา ในกรณีการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยขอรับอักษรลำดับชั้น V ผ่านระบบ Online โดยกำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ แสดงเจตนาการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาผ่านระบบ Online และให้นักศึกษาพิมพ์เอกสาร มขท ๔๖ (ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับชั้น V) เพื่อขอความเห็นชอบ และนำมายื่นต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อยืนยันการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาที่ใช้บังคับ ตามกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขออักษรลำดับชั้น V ในปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมศึกษาโดยขอรับอักษรลำดับชั้น V ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา และชำระค่าหน่วยกิตกระบวนวิชานั้นแล้ว

### ๒. การขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาผ่านระบบ Online

๒.๑ ให้นักศึกษาเข้าระบบที่ [www.reg.cmu.ac.th](http://www.reg.cmu.ac.th) หัวข้อลงทะเบียนและเลือกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบเข้าใช้บริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา โดยใช้รหัสผ่านลงทะเบียนของปีการศึกษานั้นๆ และดำเนินการเลือกแถบเมนู ขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (ENROLLMENT FOR V GRADE)

๒.๒ เมื่อนักศึกษาดำเนินการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาผ่านระบบ Online ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสาร มขท ๔๖ (ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้น V) จากระบบ Online และนำไปขอความเห็นชอบและลายมือชื่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าภาควิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด

๒.๓ นำใบ มขท ๔๖ (ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้น V) ยื่นต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเองเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเจตนาการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาภายในกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขออักษรลำดับชั้น V ตามปฏิทินการศึกษา

๒.๔ หากนักศึกษาดำเนินการไม่ครบเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แสดงว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชานั้นๆ และกระบวนวิชานั้นจะมีสถานะการลงทะเบียนกระบวนวิชาเช่นเดิม และเมื่อประกาศผลการศึกษา กระบวนวิชาจะได้รับอักษรลำดับชั้นตามการวัดและประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน

๓. กำหนดเวลาการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้น V

กำหนดเวลาการเข้าสู่ระบบการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาและการยื่นเอกสาร มขท ๔๖ (ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้นV) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

๔. การตรวจสอบการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้น V ที่สมบูรณ์

หลังจากนักศึกษายื่น มขท ๔๖ (ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้นV) ต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา ที่สมบูรณ์ (จะปรากฏสัญลักษณ์อักษรลำดับชั้น V) เพื่อความถูกต้องของการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา ที่ [www.reg.cmu.ac.th](http://www.reg.cmu.ac.th) หัวข้อลงทะเบียน และเลือกสรุปผลการลงทะเบียน หรือเลือก login เข้าสู่การลงทะเบียน

หากพบว่ากระบวนวิชาที่ยื่นขอเข้าร่วมศึกษาโดยขอรับอักษรลำดับชั้น V ครบตามเงื่อนไขแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ไม่ปรากฏสัญลักษณ์อักษรลำดับชั้น V) ให้นักศึกษานำเอกสาร มขท ๔๖ (ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับชั้นV) ส่วนของนักศึกษา แสดงต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผลโดยด่วนที่สุด เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน ๑ สัปดาห์ หลังพ้นกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอรับอักษรลำดับชั้น V ประจำภาคการศึกษานั้นๆ

๕. การยกเลิกการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาที่มีผลสมบูรณ์แล้ว

หากนักศึกษาได้ขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาสมบูรณ์แล้ว (มีสัญลักษณ์อักษรลำดับชั้น V) แต่ประสงค์จะยกเลิกการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาดังกล่าว นักศึกษาต้องยื่นคำร้องทั่วไปผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมความเห็นของอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาที่ขอยกเลิกการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา ผ่านความเห็นของคณะที่นักศึกษาสังกัด และยื่นแสดงต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขออักษรลำดับชั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดับชั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี และภายในวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับชั้น V เป็นการวัดผลและประเมินผลสำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล